

THÔNG TIN TIÊM CHỦNG MÙA THU VÀ MÙA ĐÔNG NĂM 2023



VẮC-XIN	THÔNG TIN VẮC-XIN	AI CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN?	TẠI SAO CẦN TIÊM VẮC-XIN?	KHI NÀO CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN?	CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN Ở ĐÂU?
VẮC-XIN CÚM	Vắc-xin cúm hàng năm được nghiên cứu để bảo vệ cơ thể khỏi 4 loại vi-rút cúm được dự đoán xuất hiện nhiều nhất trong mùa cúm năm nay.	Người từ 6 tháng tuổi trở lên.	Vắc-xin này có thể giảm tỉ lệ nhiễm cúm, nhập viện và tử vong do cúm. Đối với người nhiễm cúm, vắc-xin này có thể giảm nhẹ tình trạng bệnh.	Tháng 9 và 10 là thời điểm tốt nhất để tiêm vắc-xin nhưng cơ thể vẫn có thể được bảo vệ nếu tiêm vắc-xin muộn hơn và dịch cúm vẫn tiếp diễn.	Các sở y tế, nhà thuốc và phòng khám. Tìm một địa điểm tiêm tại vaccinate.virginia.gov
VẮC-XIN COVID-19	Vắc-xin COVID-19 giai đoạn 2023-2024 đã được cải tiến để chống lại biến thể Omicron XBB.1.5 và được kỳ vọng sẽ chống lại được các biến thể Omicron khác.	Người từ 6 tháng tuổi trở lên.	Các vắc-xin COVID-19 mới nhất có thể bảo vệ quý vị khỏi ốm nặng, nhập viện và tử vong vì COVID-19. Vắc-xin cũng giảm tỷ lệ mắc COVID kéo dài.	Mọi người có thể tiêm vắc-xin ngay bây giờ. Những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 trước đó có thể tiếp tục tiêm mũi mới cách mũi cuối cùng tối thiểu 2 tháng.	Các sở y tế, nhà thuốc và phòng khám. Tìm một địa điểm tiêm tại vaccinate.virginia.gov
VẮC-XIN RSV DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI	Một loại vắc-xin mới dành cho người từ 60 tuổi trở lên để phòng ngừa vi-rút RSV.	Người từ 60 tuổi trở lên có sự tư vấn từ bác sĩ.	Người từ 60 tuổi trở lên đang gặp tình trạng bệnh lý mãn tính có nguy cơ ốm nặng, nhập viện và tử vong cao nhất khi mắc bệnh RSV.	Tháng 9 và 10 là thời điểm tốt nhất để tiêm vắc-xin này nhưng cơ thể vẫn được bảo vệ trong mùa RSV nếu tiêm vắc-xin sau thời điểm đó,	Các sở y tế, nhà thuốc và phòng khám.
VẮC-XIN RSV DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI	Một loại vắc-xin mới dành cho phụ nữ mang thai để bảo vệ trẻ sơ sinh không bị nhiễm RSV trong 6 tháng đầu đời.	Những phụ nữ mang thai từ 32 đến 36 tuần.	Trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc RSV nghiêm trọng cao nhất trong một năm đầu đời.	Trong mùa RSV kéo dài từ tháng 9 đến tháng 1.	Các sở y tế, nhà thuốc và phòng khám.
CHỨNG NGỪA KHÁNG THỂ RSV CHO TRẺ SƠ SINH	Một loại chủng ngừa kháng thể mới (không phải vắc-xin) để bảo vệ trẻ sơ sinh không bị nhiễm RSV. Việc chủng ngừa này mô phỏng khả năng hệ miễn dịch chống lại RSV.	Tất cả trẻ sơ sinh từ 8 tháng tuổi trở xuống và trẻ em từ 8 đến 19 tháng tuổi có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn. Hầu hết trẻ sơ sinh không cần mũi chủng ngừa này nếu thai phụ đã được chủng ngừa RSV khi đang mang thai.	Trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc RSV nghiêm trọng cao nhất trong một năm đầu đời.	Tháng 9 và 10 là thời điểm tốt nhất để tiêm vắc-xin này nhưng cơ thể vẫn được bảo vệ trong mùa RSV nếu tiêm vắc-xin sau thời điểm đó,	Các sở y tế, nhà thuốc, phòng khám và bệnh viện khi sinh.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Truy cập: <https://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/respiratory-diseases-in-virginia/>

Trong nhiều trường hợp, các vắc-xin trên có thể được tiêm cùng lúc. Nếu quý vị có thắc mắc về bất kỳ mũi chủng ngừa nào, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ. Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy liên hệ sở y tế địa phương tại vdh.virginia.gov/health-department-locator và trao đổi với họ.